
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 917  —  613. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um veiðarfæri í sjó.

Frá Jóni Gunnarssyni.

1. Hefur Hafrannsóknastofnunin staðið fyrir rannsóknum á umhverfisáhrifum mismunandi
veiðarfæra á lífríki sjávar?

2. Telur ráðherra rétt að auka vægi veiðarfærastýringar við stjórn fiskveiða?


